

'กกท.'บุก'เชียงใหม่'ตามติดเจ้าภาพ2เกมใหญ่

เรียกว่าติดตามความพร้อมอย่างใกล้ชิดสำหรับ "การกีฬาแห่งประเทศไทย" (กกท.) หลังจากได้มอบหมายให้ จ.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 พ.ศ. 2561 "เจียงฮายเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2562 "น้ำตกเกมส์"

ล่าสุด "บิ๊กเสือ" สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ยกทีมงานขึ้นเหนือไป จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมและสำรวจสนามแข่งขันและฝึกซ้อม ร่วมกับ ศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, รัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่, เกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, ชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. ระบุว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการสำรวจสนาม โดยหลังจากนี้เหลือเวลาอีกประมาณ 1 ปีถือว่ามีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ รวมทั้งยังได้ร่วมหารือและให้คำแนะนำกับจังหวัดเจ้าภาพ เพื่อเตรียมดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสนามต่างๆ เพิ่มเติม

"ครั้งนี้ได้เห็นความพร้อมของชาวเชียงใหม่ในหลายด้าน โดยเฉพาะน้ำใจนั้ใจของคนเชียงใหม่ที่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างเต็มที่ ส่วนสนามแข่งขันต่างๆ ความพร้อมนั้นอยู่ที่ 60-70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ยังขาดก็จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไป" นายสกลกล่าว

สำหรับการสำรวจสนามครั้งที่ 2 จะมีขึ้นประมาณเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 และครั้งที่ 3 ประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 พร้อมกันนี้ยังได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกระดับภาค 5 ภาค ในช่วงเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย ภาค 1 จ.สมุทรปราการ, ภาค 2 จ.อ่างทอง, ภาค 3 จ.ศรีสะเกษ, ภาค 4 จ.พัทลุง และภาค 5 จ.เพชรบูรณ์

ขณะที่ ศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแจ้งว่า ที่ผ่านมา



การสำรวจครั้งแรก ความพร้อมนั้นอยู่ที่ 60-70% เพราะมีสนามต่างๆ พร้อมอยู่แล้ว แต่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อยเพื่อความสมบูรณ์และสวยงาม

จ.เชียงราย มีการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยสนามแข่งขันต่าง ๆ ได้เริ่มปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติม เชื่อว่าในระยะเวลาที่เหลือทุกอย่างจะดำเนินการได้เรียบร้อยตามแผนที่วางไว้ในส่วนของสนามยิงปืนนั้นแม้จะเป็นสนามที่ได้มาตรฐานอยู่แล้ว แต่ก็ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทันสมัยขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องหาหรือกันอีกครั้งว่าจะเสร็จทันหรือไม่ หากไม่ทันก็จะต้องย้ายไปแข่งขันในจังหวัดอื่นต่อไป

ทั้งนี้ จ.เชียงรายได้เตรียมสนามแข่งขันและฝึกซ้อมไว้ 5 ศูนย์ ประกอบด้วย 1.ศูนย์กีฬาสนามกีฬาจังหวัดเชียงราย, 2.ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 3.ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 4.ศูนย์กีฬาสังกัดโรงเรียนเทศบาล และ 5.ศูนย์กีฬาสังกัดภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา สำหรับศูนย์ประมวลผลและศูนย์สื่อมวลชนจะอยู่ที่ห้องประชุมคชสาร สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย, ที่พักนักกีฬา จัดไว้ตามสถานศึกษาต่างๆ อีกทั้งยังเตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาอีกด้วย

สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” แข่งขันระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งชิงกีฬา 41 ชนิด ประกอบด้วย กรีฑา, เทนนิส, ซอฟท์เทนนิส, เปตอง, ฟุตบอล, ยิงปืน, ยกน้ำหนัก, วอลเลย์บอล, แอสน์บอล, ปั่นจักสีลัด, เรือพาย, คาราเต้-โต, เทควันโด, ยูโด, ยูยิตสู, บาสเกตบอล, หมากล้อม,

เทเบิลเทนนิส, ลีลาศ, วายน้ำ, ยิมนาสติก, ฟินดาบสากล, บิลเลียด-สนุกเกอร์, มวยไทยสมัครเล่น, เซปักตะกร้อ, กาบัดดี้, มวยปล้ำ, โบว์ลิง, เพาะกาย, กีฬาทางอากาศ, กอล์ฟ, รักบี้ฟุตบอล, บริดจ์, ชกเย่อ, ฮอกกี้, มวยสากลสมัครเล่น, แบดมินตัน, วู้ดบอล, เอ็กซ์ตรีม, เจ็ตสกี, จักรยาน ภายใต้คำขวัญประจำการแข่งขัน “มิตรภาพและความภาคภูมิใจ” โดยมี แมง 4 หู 5 ตา ชื่อ “คำสุข” เป็นตัวนำโชค (มัสคอต) ประจำการแข่งขัน

ขณะที่การแข่งขันกีฬาคอนฟิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” แข่งขันระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งชิงกีฬา 17 ชนิด ประกอบด้วย กรีฑา, วิลแชร์เทนนิส, เปตอง, ฟุตบอลชาย (ฟิการทางหู), ยิงปืน, ฟุตบอลชาย (ฟิการทางหู), โกลบอล, ยกน้ำหนัก, บอคเซีย,

วิลแชร์บาสเกตบอล, วิลแชร์ฟันดาบ, วายน้ำ, วอลเลย์บอล (นั่ง-ยืน), ยิงธนู, เซปักตะกร้อ, แบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส โดยมี “แมงมันคำ” เป็นตัวนำโชค (มัสคอต) ประจำการแข่งขัน

จากการติดตามความคืบหน้าของ “การกีฬาแห่งประเทศไทย” และการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ของ “จ.เชียงราย”

เชื่อมั่นว่าการแข่งขันกีฬาทั้ง 2 รายการจะทำให้ดีและมีมาตรฐานแน่นอน การกีฬาแห่งประเทศไทย



สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมการสำรวจสนามแข่งขันและฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2561) “เจียงฮายเกมส์” และกีฬาคอนฟิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2562) “น้ำกกเกมส์”